



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1

ตามกักตัว 290 คน

**สธ.เปิด 'ไทม์ไลน์'
4 จว. สันนิษฐานเทียบ
ทิศเควิตจากกระบี่**

เปิดไทม์ไลน์หนุ่มอินเดียจาก
เกาะพีพีติดเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศ กรมควบคุมโรคเผย
ตั้งแต่ก่อนตรวจ ★ มีต่อหน้า 8



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ตามกักตัว

☆ ต่อจากหน้า 1

พบเชื้อไปเที่ยว “เชียงใหม่-สุโขทัย-ภูเก็ต-กระบี่” ช่วงล่องกระทง ตามผู้สัมผัสได้ 290 คน แยกเป็น 4 กลุ่มที่ต้องเข้าระบบตรวจหาเชื้อ-กักตัว ขณะที่ “หมอโอกาส” มั่นใจรายนี้โอกาสแพร่เชื่อมีความเสี่ยงต่ำมาก เหตุพบมีเชื่อน้อย ด้านผวจ.กระบี่วอนประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนก อยากให้เชื่อมั่นกระบวนการป้องกันและตรวจคัดกรองของจังหวัด

โดย พญ.วัลย์รัตน์กล่าวว่า ทีมสอบสวนโรคจากส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 11-12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ภูเก็ตเชียงใหม่สุโขทัย พบว่าชายอินเดีย อายุ 87 ปี เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ เม.ย.2562 ประกอบธุรกิจร้านอาหารกับภรรยา ที่เกาะพีพี วันที่ 26 ม.ค.2563 เดินทางไปประเทศสิงคโปร์และกลับเข้าไทยวันที่ 1ก.พ.2563 ซึ่งช่วงนั้นประเทศไทยยังไม่มีการกักตัว จากนั้นไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศอีกจากการสอบถามผู้ป่วยให้ข้อมูลว่า มีอาการไอ วันที่ 2 พ.ย. จึงตรวจสอบย้อนหลัง 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19-27 ต.ค.อาศัยอยู่บนเกาะพีพี จากนั้นช่วงวันที่ 28 ต.ค. ถึงวันที่ 3 พ.ย. นั่งเรือจากเกาะพีพีมาตัวเมือง จ.กระบี่ ต่อด้วยไป จ.ภูเก็ต และเชียงใหม่ ด้วยเครื่องบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3167 เข้ารถยนต์ขับไปเที่ยวงานล่องกระทงที่ จ.สุโขทัยและย้อนกลับมาที่ จ.เชียงใหม่ มินกลับ จ.ภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน FD1968 ไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนกลับ จ.กระบี่ และกลับเกาะพีพี แล้วมาตรวจพบเชื้อในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งขณะนั้นทีมสอบสวนโรคตามผู้สัมผัสได้รวม 290 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 79 คน แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1.คนในครอบครัวเดียวกัน 4 คน ได้แก่ ภรรยา น้องชาย ภรรยาน้องชาย หลานสาว ซึ่งจากการตรวจเชื้อน้องชาย ภรรยา น้องชาย หลานสาว ผลเป็นลบ ส่วนภรรยา กำลังรอ

ผลตรวจอยู่ 2.ผู้สัมผัสในชุมชน 5 คน ได้แก่ เพื่อน 3 คน ที่ จ.ภูเก็ต สุโขทัย เชียงใหม่ พนักงานที่สนามบิน 1 คน โรงแรม 1 คน 3.กลุ่มยานพาหนะ 64 คน แยกเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันทั้งไปและกลับที่นั่งอยู่ 2 แถวหน้าหลัง พนักงานบนเครื่องบิน 45 คน และเรือเฟอร์รี่ 19 คน 4.กลุ่มแพทย์และบุคลากร 6 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 211 คน ซึ่งได้ติดตามมาตรวจหาเชื้อและกักตัวแล้ว

“เราพยายามหาต้นตอการติดเชื้อ โดยให้ซักประวัติย้อนหลังเพิ่มเติม 1-2 เดือนไปที่ไหนมาบ้าง และการที่เดินทางไปต่างประเทศช่วงเดือน ก.พ. ต้องนำไปตรวจสอบกับข้อมูลวิชาการว่าภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ได้นานเท่าไร และรอผลการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อนำมาประกอบกันเพื่อสรุปว่าติดจากที่ใด ซึ่งต้องรอข้อมูลก่อน” พญ.วัลย์รัตน์กล่าว

ด้าน นพ.โอกาสกล่าวว่า กรณีชายอินเดียยืนยันว่ามีการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งและพบว่ามีเชื่อน้อย ทำให้โอกาสแพร่เชื้อโควิดไปคนอื่นมีน้อยไปด้วย ประกอบกับผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการป่วย ซึ่งเมื่อตามผู้สัมผัสใกล้ชิดคือคนในครอบครัวมาตรวจหาเชื้อ 4 คน ผลเป็นลบ 3 คน ได้แก่ น้องชาย ภรรยา น้องชายและหลาน ส่วนภรรยา กำลังรอผล ก็น่าจะทำให้วางใจได้ว่าเชื้อไม่แพร่ไปสู่คนอื่น ส่วนผู้สัมผัสอื่นๆ จะติดตามมาตรวจให้ได้มากที่สุด ส่วนจะติดจากที่ใดนั้น ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ผู้ป่วยรายนี้มา

จะติดเชื้อมาหลายเดือนแล้ว เทียบกับกรณีติดใจ ซึ่งคาดว่าน่าจะติดเชื้อในช่วงที่ไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากๆ ในเดือน เม.ย.-พ.ค.แล้ว เราไม่สามารถตรวจจับได้ แต่เชื่อไม่แพร่กระจาย เพราะช่วงนั้นคนไทยสวมหน้ากากอนามัยกันมาก เมื่อได้เชื้อเข้ามาแล้วร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกัน และเราก็สวมหน้ากากอนามัย เชื่อไม่แพร่กระจาย แต่ทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์ ซึ่งต้องหาข้อมูลมาพิสูจน์กันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดคือการสวมหน้ากากอนามัยสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้

สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ผู้ป่วยรายนี้ได้เดินทางตามที่มีปรากฏในโซเชียล ทั้งที่ จ.กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัยนั้น นพ.โอกาสกล่าวว่า ประชาชนไม่ต้องตื่นตกใจ กรณีนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ขนาดคนในครอบครัวที่อยู่กับผู้ป่วย ทั้งวันยังมีผลเป็นลบ และไม่มีการปิดสถานที่ใดๆ เราใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพียงแต่ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง

วันเดียวกัน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าวถึงกรณีชายชาวอินเดียว่า นับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 21 ของ จ.กระบี่ อย่างไรก็ตาม อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการป้องกัน และตรวจคัดกรองของ จ.กระบี่ อย่างตื่นตระหนก ต้องรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ตามกักตัว ☆ ต่อจากหน้า 8

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อในวันเดียวเพิ่มถึง 598,152 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งทะลุ 50 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.25 ล้านคน โดยสหรัฐฯพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติ 126,742 คน ทำให้ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 10.1 ล้านคน ถือเป็น การพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวเป็นจำนวนหลักแสน 4 วันติดต่อกัน ผู้เสียชีวิตรวมกว่า 248,000 คน โดยรัฐเท็กซัสเป็นรัฐแรกในสหรัฐฯที่มีผู้ติดเชื้อรวมเกิน 1 ล้านคน หากนับเป็นประเทศ รัฐเท็กซัสมียอดผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 10 ของโลก เพราะเม็กซิโกซึ่งอยู่อันดับ 10 ของโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศอยู่ที่กว่า 955,000 คน

ขณะที่สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงสวมหน้ากากอนามัยเป็นครั้งแรกระหว่างเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจพิธีรำลึกการฝังศพทหารไรนามซึ่งสละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งช่วง 2-8 เดือนที่ผ่านมาพระองค์ไม่ได้ทรงสวมหน้ากากอนามัย แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในอังกฤษจะรุนแรง โดยยอดติดเชื้อในอังกฤษยังคงพุ่งสูงอยู่ที่ 1.1 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 48,000 คน และพิธีครั้งนี้จัดขึ้นก่อนอังกฤษเข้าผู้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นเวลา 4 สัปดาห์

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้า 1

โควิดเครียดคนแห่ทำบุญ
เข้าหาที่พึ่งทางใจ
สะพัดหมันล้าน

พิษเศรษฐกิจพัง-โควิดระบาศ
“สนค.” เผยคนไทยแห่หาที่พึ่งทางใจ
เข้าวัดทำบุญ-ตูดวง- ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ขอหาย-บุษาลิ่งศักดิ์สิทธิ์-สะเดาะเคราะห์เงินสะพัดทะลุ 1 หมื่นล้านบาท “อศส.” ขอส่งผลสอบจัดซื้อถุงมือยาง 1.1 แสนล้านบาทให้ จุรินทร์-ป.ป.ช. ฟันอาญา-วินัย แจ่ม มีหลักฐานเด็ดเอาผิดไอ้ไม่งดตัวการใหญ่ “สบค.” ชี้คิดเชื่อใหม่อีก 7 มาจากสหรัฐ-ออสเตรเลีย-แคนาดา-รัสเซีย-เมียนมา

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมคนไทย 7,904 คน ในทุกอำเภอทั่วประเทศช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา และเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่คนไทยยังนิยมเดินทางไปทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงขอโชคลาภเงินทอง เรื่องการงานและครอบครัว โดยประเมินว่าการทำบุญและใช้จ่ายกิจกรรมความเชื่อ เช่น การดูดวงของลมไทยทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในปีนี้ถึง 10,800 ล้านบาท

ผอ.สนค. กล่าวว่า ความเชื่อและศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาหรือความเครียด คนไทยมักหันหน้าเข้าวัดหรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรและโชคลาภเชื่อว่าเงินสะพัด ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวนมากในหลายจังหวัด ถือว่าเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว รวมถึงกระจายรายได้ถึงผู้ท้องถิ่น เพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของไทยมีกระจายตัวทุกจังหวัด นอกเหนือจากการเดินทางไปทำบุญแล้ว ยังพบว่าคนไทยยังนิยมเข้าร่วมและใช้จ่ายกิจกรรมความเชื่ออื่น ๆ ด้วย เช่น การดูดวงชะตาผ่านราศี วัน เดือน ปี เกิดถึง 54.13% รองลงมาเป็นดูลายมือ 20.94% ไพ่ยิปซี 12.23% โหงวเฮ้ง 6.97% รุ่งทรง นัมทางใน 5.72% ค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึงหลักพัน อีกทั้งยังมีกรบูชาเจ้าพระเครื่องเพื่อเก็งกำไร ที่มีมูลค่าสูงหลักล้านบาท

น.ส.พิมพ์ชนก ระบุอีกว่า การทำบุญส่วนใหญ่หากเป็นประชาชน นักเรียน นักศึกษา จะทำเฉลี่ย 100-200 บาท ถ้ามากกว่านั้นจะเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐ และนักธุรกิจเจ้าของกิจการ ส่วนมากนิยมบริจาคผ่านตู้ทำบุญมากที่สุด รองลงมาเป็นการถวายสังฆทาน บูชาเครื่องรางของขลัง สะเดาะเคราะห์และเสวยเซียมซี ยกพระเสด็จไทย ที่สำคัญยังพบว่าคนไทยส่วนมากยังเดินทางไปทำบุญเป็นปกติเท่าเดิมถึง 44.98% และยังมีอีก 11.07% ที่อยากเดินทางไปเพิ่มขึ้น ส่วนที่ลดลงมี 43.95% การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลที่เป็นมิตร รวมทั้งการดูแลสถานที่เหล่านี้ให้คงสภาพดีสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวด้านนี้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประเด็นด้านศาสนาและความเชื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระมัดระวังการกำหนดนโยบายให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทความเชื่อและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้านนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผอ.องค์การคลังสินค้า (อศส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อถุงมือยาง 500 ล้านล่องมูลค่า 112,500 ล้าน

บาทของ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการ อศส. ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารสรุป หากผลสอบออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่ อศส. เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะส่งดำเนินคดีอาญา และตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อเอาผิดทางวินัย โดยมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก เป็นต้น นอกจากนี้ อศส. จะเสนอผลการสอบข้อเท็จจริงต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ รวมถึงส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใช้ประกอบการพิจารณาได้ส่วนคดีด้วย ขณะนี้คดีมีความคืบหน้ามากแล้วและได้รับแจ้งจาก ป.ป.ช. ว่าจะรีบทำคดีให้โดยเร็วและน่าจะเอาผิดทางอาญากับผู้กระทำความผิดได้แน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า การตรวจสอบเชิงลึกพบว่าเจ้าหน้าที่ อศส. เปิดเผยรายชื่อบุคคลสำคัญ ที่เป็นผู้สั่งการให้จัดซื้อถุงมือยาง, บุคคลที่เป็นตัวกลางในการนัดพบบริษัทเอกชน 7 ราย ที่ทำสัญญาซื้อถุงมือยางกับ อศส., ขั้นตอนการดำเนินการ, คำสั่งการให้เจ้าหน้าที่ อศส. จัดเตรียมคลังสินค้าของ อศส. เพื่อจัดเก็บถุงมือยางที่บริษัทการค้าเดิน โกลฟส์ จำกัด ผู้ผลิตจะส่งมอบให้กับ อศส. เป็นต้น ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การโยงถึงตัวบุคคล ที่อยู่เบื้องหลังนอกเหนือจาก พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ และอาจเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้เพิ่มเติม ส่วนกรณีชายชาวอินเดียเจ้าของร้านอาหารในหัวเมืองกระบี่และเกาะพีพี คิดเชื่อโศกวิคนั้น พ.ต.พจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่เปิดเผยว่า ผลตรวจสารคัดหลั่งครั้งที่ 3 มีผลเป็นลบ อย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจต้องกักตัวไว้ที่ห้องความดันลบ และส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 จ.ภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์ในไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย มาจากสหรัฐ-ออสเตรเลีย-แคนาดา-รัสเซีย-เมียนมา ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิต 3,837 ราย รักษาหาย 3,654 คน ยังรักษาในรพ. 123 ราย และเสียชีวิตที่ 60 ศพ ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกติดเชื้อทะลุ 50,254,287 ราย รักษาหาย 35,546,047 คน เสียชีวิต 1,256,114 ศพ

เตลิสพิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

ที่กรมควบคุมโรค (คร.) พญ.วัลย์รัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวถึงกรณีชายอินเดียติดเชื้อโควิด ว่า ผู้ป่วยเข้าไทยตั้งแต่ เม.ย.62 เดินทางไปสิงคโปร์เดือน ก.พ.63 โดยอยู่ที่เกาะพีพีและภูเก็ต เมื่อสอยบ่อนหลังไป ถึงวันที่ 19 ค.ค. พบว่าวันที่ 19-27 ค.ค. อยู่บน เกาะพีพี จากนั้นวันที่ 28 ค.ค. ไปภูเก็ต โดยพักที่บ้านน้องชาย เสร็จแล้วไปพบเพื่อนชายอเมริกัน และรับประทานอาหารที่โรงแรม ก่อนจะนั่ง เครื่องบินไปเที่ยว จ.เชียงใหม่ และเที่ยวสถาน บ้านเที่ยงกับเพื่อนชาวไทย เสร็จแล้วไปเที่ยวงาน ลอยกระทงที่ จ.สุโขทัย โดยเข้าพักที่โรงแรม แห่งหนึ่ง จากนั้นกลับมากู้เตลิสพิวส์และเข้าพักที่ป่า ตอง โดยไปเดินเที่ยวห้างในเมืองภูเก็ต ก่อน จะพักที่บ้านน้องชาย จากการสอบสวนโรคพบ ผู้สัมผัสใกล้ชิด 290 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 79 คน สัมผัสเสี่ยงต่ำ 211 คน มีทั้งคนใน ครอบครัว, ชุมชน, คนในสนามบินและโรงแรม คนในเรือเฟอร์รี่ พยาบาล แพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และล่าม ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ.

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1

**สปสช.รอกคลินิก
ร่วมบัตรทอง
ว่าง 7 หมื่นสิทธิ**

**ย้ายยาพลาด
สมัครด่วน!**
คลินิกแท้เข้าร่วม
โครงการบัตรทอง
เพียบ “สปสช.” โว
อาจ ๖ ♦ อ่านต่อหน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1

เสี่ยงสูง 79 คน
สัมผัสอินเดียนติดโควิดที่กระบี่
ตามหา 211 คน ตรวจโรค
สธ.ชี้เป็นซากเชื้อไม่แพร่
เปิดไทม์ไลน์เข้าไทยปี'62

ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 7 ราย
กลับจาก 4 ปท.กรมควบคุมโรคเผย
ผลสอบสวนโรคกรณีหนุ่มอินเดีย
ซึ่งพักในจ.กระบี่ ยืนยันติดเชื้อแน่
แต่ติดมานานแล้ว อาจเป็นซาก
เชื้อไม่สามารถกระจายได้ เปิด
ไทม์ไลน์พบเดินทางไป 4 จังหวัด
มีผู้สัมผัส เผยเสี่ยงต่ำ 211 คน
รอผลตรวจซ้ำยืนยัน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า มีผู้ป่วยใหม่ 7 ราย รวมสะสม 3,837 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,452 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,385 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,654 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 123 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,837 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรี 2,096 ราย ภาคเหนือ 114 ราย ภาคกลาง 768 ราย ภาคตะวันออก เชียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 747 ราย

พบ7รายป่วยใหม่ไม่แสดงอาการ

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 7 รายนั้น เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักในสถานกักกัน(Quarantine) ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 1 ราย หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพแม่บ้าน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เดินทางต่อเครื่องจากสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ถึงไทย เที่ยวบินเดียวกัน มีผู้ติดเชื้อ 1 ราย วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.บางละมุง 2.ออสเตรเลีย 1 ราย เพศชาย สัญชาติเช็ก อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) ใน กทม. วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ 3.แคนาดา 2 ราย เพศชาย สัญชาติแคนาดา

อายุ 61 ปี อาชีพพนักงานบริษัท และหญิงไทย อายุ 56 ปี อาชีพแม่บ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เดินทางต่อเครื่องจากเยอรมนีถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (ASQ) ใน กทม. วันที่ 5 ของการกักตัว ตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ 4.รัสเซีย 1 ราย เพศชาย สัญชาติรัสเซีย อายุ 49 ปี อาชีพลูกเรือเดินทางด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า เข้าไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก (ASQ) ใน กทม. วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ

ผู้เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ในต่างประเทศ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน 1.สหรัฐอเมริกา 1 ราย เพศหญิง สัญชาติอเมริกาอายุ 53 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางต่อเครื่องจากเกาหลีใต้ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันทางเลือก(ASQ) ใน กทม. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ไม่ได้เข้าสถานกักกันและไม่ได้รักษาในประเทศไทย มี 1 ราย เป็นชาวเมียนมา เพศชาย สัญชาติเมียนมา อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ตรวจพบเชื้อจากการคัดกรองที่ด่านชายแดนไทย-เมียนมา ไม่มีอาการ ส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา

สธ.ชี้ชายอินเดียเคยติดเชื้อนานแล้ว

ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รมช.สาธารณสุขอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีพบชายอินเดียติดเชื้อโควิด-19 ที่จ.กระบี่ว่า ผลสอบสวนผู้ติดเชื้อชายชาวอินเดียอายุ 37 ปี โดยเก็บตัวอย่างเชื้อตรวจ 2 ครั้ง สรุปได้ว่าเคยติดเชื้อแน่นอนและนานแล้ว มีเชื้อมีเป็นซากเชื้อ การตรวจแอนติบอดีพบ LgG เป็นบวก น่าจะติดนานแล้ว แต่จะติดที่ไหนอย่างไร ต้องรอข้อมูลอื่นประกอบ แต่ส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อนานมาแล้วจะไม่ไ้ระยะแพร่กระจายโรค ส่วนว่าเคยติดและติดมาจากใครต้องติดตามต่อไป เพราะจากการตรวจตัวอย่างของครอบครัวไม่พบเชื้อ เหลือผลจากภรรยา สำหรับพื้นที่ที่ผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปนั้น ไม่ต้องวิตกกังวล ไม่ปิดพื้นที่ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

เปิดใหม่ไลน์มาไทยเมษาพักเกาะพีพี ด้าน พญ.วัลย์รัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อชาวอินเดีย อายุ 37 ปี พักอาศัยบนเกาะพีพี มีการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งคือ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ภูเกิดจนพบเชื้อ และส่งยื่นยันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 ก็พบเชื้อ แต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ส่งตรวจที่ รพ.กระบี่ ไม่พบเชื้อ อาจเพราะปริมาณเชื้อมีน้อย เป็นไปได้ว่า เจอเชื้อแน่ๆ เพราะส่งมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลเป็น IgG ซึ่งติดเชื้อมานานก่อนหน้านี้นัก 1-2 สัปดาห์ หรืออาจนานกว่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ป่วยเดินทางไปหลายจังหวัด ผลสอบสวนโรคพบ ผู้ป่วยรายนี้มาประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และเดินทางออกนอกประเทศ กุมภภันธ์ 2563 ไปสิงคโปร์ และกลับมาอยู่ไทยตลอด ไม่ได้ไปไหนอีก ทำร้านอาหารอยู่กับภรรยา ที่เกาะพีพี ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่าเริ่มมีอาการไอเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน เราต้องตามไป 14 วัน หรือสอบสวนย้อนหลังไปถึงวันที่ 19 ตุลาคม โดยวันที่ 19-27 ตุลาคม เขาอยู่บนเกาะพีพีตลอด และเดินทางวันที่ 28 ตุลาคม เพื่อไปภูเก็ต โดยก่อนไปนั่งเรือจากเกาะพีพีไปภูเก็ต พักที่บ้านน้องชาย 1 คืน จากนั้นขับรถส่วนตัวไปภูเก็ต พบเพื่อนชาวอเมริกัน ไปรับประทานอาหารที่โรงแรมอยู่ระหว่างติดตามอยู่ จากนั้นขึ้นเครื่องสายการบินแอร์เอเชีย ไปเชียงใหม่ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อนชาวไทย กำลังติดตามเช่นกัน

ตามหาผู้สัมผัส 290คน-เสี่ยงสูง79คน

พญ.วัลย์รัตน์กล่าวว่า จากนั้น มีชายอินเดียคนดังกล่าวเดินทางไปสุโขทัย โดยเช่ารถยนต์ไปกับเพื่อน ไม่เที่ยวงานและล่องกระทงที่สุโขทัย แต่ที่งานมีมาตรการเข้มงวด ขณะนั้นเขาไม่มีอาการ จึงมั่นใจได้ว่า ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในงานวันล่องกระทง ผู้ป่วยเข้าพักที่โรงแรมในสุโขทัย จากนั้นเดินทางกลับภูเก็ตพร้อมเพื่อนโดยสายการบินแอร์เอเชีย ถึงภูเก็ต

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

<p>ก็จับรถยนต์ส่วนตัวเข้าพักในป่าดง รับประทานอาหารเช้าแล้วก็แยกย้ายกัน ซึ่งผู้ป่วยไปห้างสรรพสินค้าในเมือง ภูเก็ต ค้างที่บ้านน้องชาย จากนั้นวันที่ 4 พฤศจิกายน ไปตรวจหาเชื้อเพื่อขอทำ Work Permit</p>	<p>ทั่วโลกติดเชื้อทะลุ 50 ล้านคน สำหรับสถานการณ์ โครดิด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกใน รอบ 24 ชั่วโมง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ อย่างน้อย 598,002 ราย ยอดผู้ติดเชื้อ รวม 50,354,682 ราย รักษาหายแล้ว 35,606,912 ราย เสียชีวิต 1,257,448 ราย ทั้งนี้ อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ สูงสุด อันดับ 1 ยังเป็นสหรัฐอเมริกา 10,185,012 ราย เสียชีวิตสะสม 243,269 ราย อันดับ 2 อินเดียมีผู้ติดเชื้อ สะสม 8,507,754 ราย เสียชีวิตรวม 126,162 ราย อันดับ 3 บราซิลมีผู้ติดเชื้อ สะสม 5,653,561 ราย เสียชีวิตสะสม 162,286 ราย อันดับ 4 รัสเซีย จำนวน ผู้ติดเชื้อสะสม 1,774,334 ราย เสียชีวิต สะสม 30,537 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,748,705 ราย เสียชีวิต สะสม 40,169 ราย ทั้งนี้ ประเทศไทย อยู่อันดับ 149 ของโลก ส่วนเมียนมา มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1,071 ราย ยอด สะสมรวม 60,348 ราย</p>
<p>“จากการสอบสวนโรคพบ ผู้สัมผัสใกล้ชิด 290 ราย เป็นคน สัมผัสเสี่ยงสูง 79 ราย และเสี่ยงต่ำ 211 ราย ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูง ประกอบด้วย คนครอบครัวเดียวกัน 4 ราย คือ ภรรยา น้องชาย น้องสะใภ้ และหลานสาว เบื้องต้น 3 รายไม่พบเชื้อ รอผล ของภรรยา ส่วนผู้สัมผัสในชุมชน 5 ราย มีเพื่อน 3 ราย ที่สุโขทัย 1 ราย รอเก็บตัวอย่าง ภูเก็ต 2 รายรอติดตาม และในชุมชนอีก 2 ราย ที่เชียงใหม่ คือ ในสนามบิน และโรงแรม รอเก็บตัวอย่าง ส่วนยานพาหนะ 64 ราย เครื่องบิน 45 ราย และเรือเฟอร์รี่ 19 ราย และยังมี อีก 6 ราย เป็นพยาบาล 1 ราย แพทย์ 1 ราย ผู้ช่วยพยาบาล 2 ราย และล่าม 2 ราย” พญ.วัลย์รัตน์กล่าว</p>	